

วันที่ 5: การเดินทางภายใน – การเชื่อมโยงกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด (พระเจ้า)

BK Jayanti (10-04-2020)

โอมซานติ วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อของผู้เป็นใหญ่สูงสุด ผู้ที่สูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้า ไม่ว่าจะในชื่อเรียกได้ก็ตาม แต่เราจะมาลองมองดูในสิ่งนั้นในมุมมองที่ลึกล้ำมากขึ้นกัน สักเล็กน้อย

เช่นที่ฉันเคยพูดไว้ว่า ทั้งหมดที่ฉันนำมาแบ่งปันกับพวกเราทุกคนเป็นเพียงความคิดเห็นของฉัน ที่มาจากพื้นฐานของการศึกษาความรู้ราชาโยคะ ของบราห์มา กุมารี **ฉันอยากบอกอีกครั้ง** หนึ่งว่า **ฉันเองก็ต้องทำความเข้าใจกับความรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และที่สำคัญคือ** **ฉันได้ทำการทดลองกับสิ่งนั้นเช่นกัน ก่อนที่จะสามารถพูดได้ว่า สิ่งนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร เช่นที่มันเป็น และดังนั้น** เช่นเดียวกันสำหรับพวกเราทุกคน ที่อย่างแน่นอน เราสามารถจะมองได้ว่าบางสิ่งนี้ คือการทดลอง และแล้วก็เพียงแต่เปิดหัวใจและจิตใจของเราไว้ ลองเปิดรับสิ่งนั้นและมองดูว่า **อะไรคือสิ่งที่เราเข้าใจ อะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ อะไรคือประสบการณ์ของเรา**

เราได้พูดถึง**พระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุด/ชีวิตสูงสุด ผู้เป็นจุดแห่งแสง** (เช่นเดียวกันกับเรา ดวงวิญญาณ) แต่ภายใน(จุด)นั้น **ท่านเปรียบดั่งมหาสมุทร** เป็นมหาสมุทรของคุณสมบัติ/คุณลักษณะอันเป็นบวก และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้รู้ว่า **ชีวิตนั้นก็มิชื่อด้วยเช่นกัน และชีวิตนั้นมีสถานที่อยู่อาศัย** ชื่อของดวงวิญญาณสูงสุดที่เราใช้เรียกท่านคือ **“ชีวา”** คำว่า ชีวา หรือ ยะโฮวาร์ นั้นคล้ายกันอย่างมาก แต่คำว่า **“ชีวา” หมายถึง 3 สิ่ง(ความหมาย)ด้วยกัน** สิ่งแรกหมายถึง **ผู้ให้(แต่)คุณประโยชน์** ผู้เดียวที่ให้แต่คุณประโยชน์เท่านั้น (*มีเพียงความเมตตาปราณีเท่านั้น) และไม่มีสิ่งใดอื่น/ประเด็นใดอื่นนอกเหนือจากนั้น ความหมายที่สอง หมายถึง **เมล็ด** ที่ซึ่งคือ **จุดเริ่มต้น/จุดกำเนิด** ที่ซึ่งสิ่งสร้างต่างๆ ปรากฏออกมาจากสิ่งนั้น.. คือ**แหล่งกำเนิด** (ของสิ่งต่างๆ) เป็นเมล็ด เป็นแหล่งกำเนิดของคุณลักษณะอันเป็นบวกทั้งหมด และความหมายที่สามยังหมายถึง **จุด** ซึ่งในบางวัฒนธรรมเมื่อพวกเขาใส่จุดหรือ**จุดฟูสตีอบ** พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่า ชีพ (shiv) ดังนั้น

มีสามความหมายของคำว่า “ชีวะ” แต่อย่างแน่นอนที่รูปลักษณ์ของท่านนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับ
ทุกดวงวิญญาณ เป็นจุด แต่มันก็มีความแตกต่างอย่างมาก/ใหญ่หลวงในเรื่องของคุณสมบัติ และ
ในทุกวันนี้ ในโลกของนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology - เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ใน
ระดับนาโนเมตร) มันจึงไม่ได้มีความประหลาดใจใดๆ ว่าจุดนั้นจะสามารถมี/เก็บไว้ซึ่งความรัก
ข้อมูล ปัญญา สัจจะ ความสงบ ความบริสุทธิ์ และทุกสิ่งๆ ที่มากมายเหล่านั้น

ในมิติทางวัตถุ เรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงนาโนเทคโนโลยีได้ ดังนั้น **ในมิติที่ละเอียดอ่อน-มิติทาง
จิตวิญญาณ อย่างแน่นอนที่ดวงวิญญาณสูงสุดคงอยู่ในฐานะที่เป็นแหล่งแห่งคุณลักษณะ
อันเป็นบวกทั้งหมด** หากฉันปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับชีวะ แหล่งกำเนิด ผู้เป็นจุด สิ่งแรกสุดที่ฉัน
จำเป็นต้องทำ คือการกลับเข้าสู่ภายในตนเอง คงอยู่ในการตระหนักรู้ของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ
สำนึกรู้ทางจิตวิญญาณของตัวเองที่แท้จริงของฉัน (สำนึกรู้ที่ว่า “ฉันคือใคร”) จากนั้นฉันจึงสร้าง
จินตภาพของจุดแห่งแสงนี้ขึ้นมา หรือสร้างความคิดถึงจุดแห่งแสงนี้(พระเจ้า) แต่ฉันก็ต้องการ
คำอธิบายด้วยว่า จุดแห่งแสงนี้อยู่ที่ไหน จุดแห่งแสงนั้นอยู่ในทุกที่ อยู่รอบๆ ตัวเรา หรืออยู่ในทุก
หนทุกแห่งหรือเปล่า? ถ้าหากว่า จุดแห่งแสงซึ่งคือพระเจ้า ปรากฏอยู่ในทุกสิ่ง ในทุกหนแห่ง เราก็
คงจะไม่เห็นความทุกข์ ความก้าวร้าวรุนแรงใดๆ หรือสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏอยู่ดังเช่นที่เห็นใน
โลกทุกวันนี้ สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คงเป็นความสงบ ความสวยงาม สัจจะ ความรัก ความบริสุทธิ์ หรือ
สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นแทน แต่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้น ดังนั้น สำหรับฉันสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันจึงดูเป็นไป
ไม่ได้ที่จะบอกว่าพระเจ้านั้นคงอยู่/ปรากฏอยู่ในทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง

ในความเป็นจริงแล้ว จากในคัมภีร์ เราได้ยินมาว่าพระเจ้านั้นอยู่เบื้องบน และในกิตะก็ได้พูดถึง
เกี่ยวกับพระเจ้า ว่าท่านนั้นคงอยู่เหนือวัฏธรรมาชาติของโลกที่มีตัวตนนี้ คงอยู่เหนือโลกแห่ง
แสง(สีขาว) ของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ท่านคงอยู่ในอาณาเขตสูงสุด ที่ซึ่งเป็นบ้านที่ท่านนั้น
อาศัยอยู่ เราเรียกสถานที่นั้นว่า **ดินแดนแห่งความเจียบสงบ โลกแห่งแสง ธาตุนิรันดร
แสงที่คงอยู่ตลอดไป/เป็นนิรันดร อาณาเขตสูงสุด** ที่นั่นไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านของพระเจ้า แต่

เราเรียกสถานที่นั้นว่าเป็นบ้านของเราด้วยเช่นกัน เพราะว่าเราคือลูกๆ ของพระเจ้า และดังนั้น นั่นจึงเป็นบ้านของเราด้วย เราทั้งหมดเคยอาศัยอยู่ ณ ที่นั่น ในอาณาจักรสูงสุด

ดังนั้น ในการทำสมาธิ แรกสุดจึงเป็นสำนักของการเป็นดวงวิญญาณ สำนัก/การตระหนักรู้ในพระเจ้า แล้วจากนั้นจึงทำให้จิตใจของเราไปยังสถานที่แห่งแสงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ที่ซึ่งไม่มีขอบเขตใดๆ นั่น ณ ที่นั่นซึ่งเป็นบ้านของเราและบ้านของพระเจ้า.. แต่อย่างแน่นอนที่เรานั้นได้จากบ้านของเรา มา เมื่อนานแสนนานมาแล้ว เพื่อเรามีประสบการณ์ของชีวิตบนโลกใบนี้ ในขณะที่พระเจ้านั้นคงอยู่ในบ้านของท่านตลอดกาล และใช้ ที่ท่านได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราว/เป็นครั้งคราว แต่โดยพื้นฐานแล้ว พระเจ้าอาศัยอยู่ในบ้านนั้น ในดินแดนแห่งความเยียบสงบ ดินแดนนั้นยังเป็นดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เพราะมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกับคุณสมบัติของพระเจ้า ที่มันคงสม่ำเสมอ และไม่มีวันจะเหือดแห้งหรือจางหายไป ที่ซึ่งเราได้มีการอุปมาอุปมัย/เปรียบเทียบท่านว่าเป็นดั่งมหาสมุทร บ้านนั้นก็มั่นคงและคงอยู่ตลอดไปเช่นกัน ที่ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เฝ้าแต่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เหมือนในมิติที่เป็นวัตถุนี้ ที่นั่นเป็นสถานที่ของความเยียบสงบอย่างสมบูรณ์ ไม่มีแม้กระทั่งกระแสของสิ่งใดอื่นเลยด้วยซ้ำ นั่นคือบ้านของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันคิดถึงหรือคิดเกี่ยวกับพระเจ้า ฉันจึงจำเป็นต้องนำพาจิตใจของฉันกลับขึ้นไปข้างบน (บ้านที่แสนหวาน) นั่น

สิ่งนี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราใช้เครื่องรับสัญญาณ(วิทยุ) เราก็จำเป็นต้องสามารถจูนเครื่องรับสัญญาณนั้นไปยังคลื่นความถี่ที่ถูกต้องด้วย เพื่อที่เราจะสามารถเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณนั้นได้ และได้รับการถ่ายทอดสัญญาณนั้น.. เหมือนกับสมมติว่า เราอยู่ด้วยกันสองคน ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ แต่ฉันไม่มีเบอร์/หมายเลขของคลื่นความถี่(คลื่นวิทยุ)นั้น แต่เธอมี เธอมีทั้งเครื่องเล่นวิทยุและก็มีหมายเลข/ช่องความถี่นั้นด้วย แต่เธอก็ใส่หูฟังอยู่ และก็บอกกับฉันว่า เพลงนี้มันยอดเยี่ยมมากเลย มันสุดยอดมากๆ ในขณะที่ฉันก็พยายามจะจูนหาคลื่นที่ถูกต้องนั้นนะ แต่มันก็ไม่ได้ผล แม้ว่าต่อให้ฉันลองหลายๆ ช่องของคลื่นความถี่นั้นแล้วก็ตาม แต่ฉันก็ยังหาไม่เจอ(ไม่ได้ฟังสิ่งนั้น).. สิ่งนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้ฝึกฝนสำนักของการเป็นดวงวิญญาณ

ดังนั้น สำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ จะอนุญาตให้สติปัญญาและจิตใจนั้นสามารถ
เข้าถึง(จนเข้ากับ)พระเจ้าได้ และดังนั้น การมีข้อมูลของสิ่งนี้ และฝึกฝนกับข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ จะทำให้เราสามารถที่จะจูนตนเองเข้ากับคลื่นความถี่ที่ถูกต้องได้ แล้วอย่าง
แน่นอนที่เราจะสามารถมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า กับแสงและพลัง กับความ
สวยงาม กับสัจจะของพระเจ้า เราจะสามารถมีประสบการณ์กับทุกๆ สิ่งเหล่านั้น.. หนึ่งในเหตุผล
ที่ว่า ทำไมเราจึงไม่สามารถมีประสบการณ์กับบางสิ่งที่เราปรารถนา เกี่ยวกับการคงอยู่ของพระเจ้า
และการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ นั้นเป็นเพราะว่า เราไม่รู้ว่าจะจะไปหรือมองไปยังที่ใด และ
ดังนั้นเราจึงไม่พบพระเจ้า... ไม่ใช่ในสถานที่จาริกแสวงบุญ ไม่ใช่ในวัด ไม่ใช่ในโบสถ์ ไม่ใช่ใน
สุเหร่าหรือมัสยิด แล้วพระเจ้าอยู่ที่ใดกันเล่า?

[พระเจ้า คือชีวิตแห่งแสง เราสามารถใช้คำว่า เขา/He เพราะความสัมพันธ์กับท่านนั้นเป็น
เหมือนว่าท่านคือพ่อ นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง แต่พระเจ้าเองก็เป็นแม่ด้วยเช่นกัน
และดังนั้นเราจึงเรียกท่านได้ทั้ง เขาและเธอ (He/She)]

บ้านของพระเจ้านั้นอยู่เบื้องบน คือดินแดนแห่งความเจียบสงบนนั้น ที่ซึ่งคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์
เมื่อฉันเชื่อมโยงกับพระเจ้า ให้เราได้ลองคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ/คุณสมบัติของพระเจ้า
ไม่ว่าจะมากมายเพียงใดก็ตาม ลองคิดถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่เราจะสามารถมีกับพระ
เจ้าได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่เราคุ้นเคยหรือนึกถึงเป็นประจำ เช่น
ลองนึกถึงว่า พระเจ้านั้นเป็นคนซักผ้า ผู้ที่ได้มาเพื่อซักเสื้อผ้าที่สกปรกของเรา ลองคิดว่าพระเจ้า
เป็นนายเจ้าของสวน ผู้ที่เปลี่ยนเราจากที่เป็นเช่นหนามให้กลายเป็นเช่นดอกไม้.. หรือเป็นเช่น
พ่อค้าเพชร ผู้ที่เปลี่ยนเราจากใครบางคนที่มีตำหนิ ให้กลับมาสูงส่ง.. หรือจะลองคิดถึงนักเล่นแร่
แปรธาตุ ผู้ที่เปลี่ยนก้อนหินที่หยาบกระด้าง ทำให้กลายเป็นทองคำ และเป็นยิ่งกว่าเพชร... ดังนั้น
จึงพูดได้ว่า มีความสัมพันธ์ต่าง ๆ มากมายที่เราสามารถทำการทดลอง เพื่อมีประสบการณ์
กับพระเจ้าได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 5 รูปแบบของความสัมพัทธ์กับผู้เป็นใหญ่
สูงสุด ที่ฉันอยากจะแนะนำให้เราได้ทำการทดลองและมีประสบการณ์

ความสัมพันธ์แรกคือ “แม่” ผู้ที่จะสามารถมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้กับเรา ฉันท้ออาจเคยเพิกเฉยต่อพระเจ้า อาจจะไม่เคยประณามพระเจ้า หรืออาจจะเคยปฏิเสธพระเจ้า แต่พระเจ้านั้นไม่มีวันปฏิเสธฉัน พระเจ้ายังคงพร้อมเปิดรับ ให้ความรักและโอบกอดฉัน หากฉันปรารถนาที่จะกลับไปหาท่าน ท่านก็ยังคงรอฉันอยู่ตรงนั้นเสมอ.. เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ความรักที่ไม่มีการตัดสินใดๆ เป็นความรักของแม่ ที่ไม่มองดูธรรมชาติที่อ่อนแอของลูก หรือแม้แต่เสื้อผ้าที่สกปรกของลูกเลย ท่านเพียงแต่โอบอุ้มลูกของท่านขึ้นมาและทำความสะอาดให้กับเขาอีกครั้ง เพื่อที่จะทำให้ลูกนั้นรู้สึกสบายและปลอดภัย.. แม่ ผู้ที่ทำความสะอาดฉันด้วยความรัก แม่ ผู้ที่ให้พลังกำลังใจแก่ฉันด้วยความรัก ทำให้ฉันได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งที่คุณควรต้องทำในชีวิต สิ่งที่คุณไม่แม้แต่จะเคยคิดหรือจินตนาการว่ามันจะเป็นไปได้สำหรับตัวฉันเอง ที่จะเป็นการอนุญาตให้ศักยภาพสูงสุดของฉันได้ปรากฏออกมา และเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นในการทำสิ่งเดียวกันนี้

ความสัมพันธ์ที่สองคือ “พ่อ” ผู้มีทรัพย์สินสมบัติและมรดกที่จะมอบให้แก่ฉัน พระเจ้านั้นไม่มีตัวตน ท่านคือชีวิตแห่งแสงอันละเอียดอ่อน ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้จะมอบที่ดินหรือบ้านที่เป็นวัตถุให้กับฉัน แต่สิ่งที่คุณจะมอบให้แก่ฉันนั้น คือทรัพย์สินสมบัติที่แสนพิเศษอย่างยิ่ง ที่ซึ่งผู้คนในโลกทุกวันนี้กำลังมองหา สิ่งนั้นคือความสุข.. พระเจ้าได้เติมเต็มดวงวิญญาณด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้เป็นพ่อได้มอบทรัพย์สินสมบัติและมรดกของท่านให้แก่ฉัน และฉันไม่ได้ต้องรอเป็นอีกสิบๆ ปีหลังจากนี้ที่ฉันจึงจะได้รับมัน แต่เป็นในเวลาี่เลย ที่เราสามารถมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นได้ ณ ตอนนี ในทันทีทันใด ขอให้ฉันได้น้อมรับความสุขนั้นจากผู้เป็นใหญ่สูงสุด เติมเต็มตนเองด้วยสิ่งนั้น เพื่อที่ฉันจะอยู่อย่างพอใจ และแบ่งปันความสุขนั้นกับผู้อื่นด้วย

ความสัมพันธ์ที่สามคือ “ครู” พระเจ้า ผู้ที่เป็นครูสูงสุดของฉัน เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มี (เพชรพลายของ)ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดจะมอบให้กับฉัน เรามีข้อมูลต่างๆ มากมายที่แบ่งปันกับกันและกัน แต่ส่วนใหญ่สิ่งนั้นไม่ได้มีประโยชน์ใด มันเพียงแต่สร้างความหนักหน่วงเกินไปในขณะนี้ ดังนั้น ขอให้ฉันได้ทำความเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ และ

อะไรที่ฉันควรจะโยนทิ้งหรือเอามันออกไป และเก็บพื้นที่ภายในการตระหนักรู้ของฉันไว้สำหรับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์.. กลั่นกรองเอาสิ่งที่ไม่จำเป็น/ไม่เป็นประโยชน์เหล่านั้นออกไป และเก็บความรู้ที่เป็นประโยชน์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็ฝึกฝนความรู้เหล่านั้นในชีวิตของเรา มากเท่าที่ฉันได้ฝึกฝนและทำตามหนทางแห่งความรู้ ฉันก็ได้ตระหนักว่า ครูของฉันกำลังมอบปัญญาให้กับฉัน และจากปัญญานั้น ฉันจึงได้ก้าวไปข้างหน้าและแตะสัมผัสกับสัจจะ

ความสัมพันธ์ที่สี่ พระเจ้าคือ “ผู้นำทาง/กुरु” ของฉัน “สัทกुरु (ผู้นำทางสูงสุด)” ผู้เดียวนี้ที่จะสามารถนำทางฉันและพาฉันไปสู่จุดหมายปลายทางของฉันได้ และจุดหมายปลายทางของฉันคือบ้าน (การกลับบ้าน) การหลุดพ้น แต่ในขณะเดียวกันจุดหมายปลายทางของฉันก็คือ การหลุดพ้นในชีวิต-สวรรค์ ด้วยเช่นกัน นี่อาจจะเป็นความคิดเห็น/กรอบความคิดที่แปลกอยู่บ้างสำหรับบางคน แต่ทั้งสองสิ่งนี้ – มุกติ (การหลุดพ้น) และจิวันมุกติ (การหลุดพ้นในชีวิต) คือของขวัญที่รอเราทุกคนและแต่ละคนอยู่ เมื่อเราได้ทำตามคำสอนหรือคำแนะนำของสัทกुरुนี้ ผู้นำทางปรารถนาที่จะพาฉันไปยังที่ตรงนั้น แต่จิตใจของฉันก็อยากจะทำยังที่ตรงนี้ ดังนั้น มันจึงเป็นทางเลือกของฉัน แต่หากฉันเลือกที่จะทำตามคำแนะนำของพระเจ้า เมื่อนั้นสัทกुरुก็จะนำพาฉันไปสู่การหลุดพ้นและส่งฉันไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส (Salvation) และไม่ใช่เป็นสวรรค์เพียงแค่อัศวครุชั่วครวเท่านั้น สวรรค์คือทั้งโลก และเราทั้งหมดก็สามารถมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นได้ เตรียมการตนเองสำหรับสิ่งนั้นได้ และการเตรียมการนั้นก็เป็นที่ต้องการ ดังนั้นสัทกुरुได้ให้คำสอน คำแนะนำแก่ฉัน เพื่อที่จะสามารถยกระดับฉัน และด้วยสิ่งนั้นที่ฉันจึงสามารถจะก้าวไปข้างหน้า ไปอยู่เหนือมิติ/โลกที่เป็นวัตถุ ไปสู่การหลุดพ้น

ความสัมพันธ์ที่ห้าคือ “เพื่อน” พระเจ้านั้นเป็นเพื่อนของฉันด้วยเช่นกัน ลองพูดคุยกับเพื่อนคนนี้ดูบ้างในแต่ละวันของเรา แทนที่ส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนที่เป็นมนุษย์ของเรา ฉันสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ไหม? ภายในนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เพียงด้วยการมีความคิดที่บริสุทธิ์ของความรัก แล้วการสนทนา/บทสนทนาที่พระเจ้าก็จะเริ่มต้นขึ้น และในสภาพนั้นฉันก็จะสามารถมีประสบการณ์ของความใกล้ชิด ของความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน กับผู้เดียวนั้นผู้ที่สามารถจะคงอยู่กับฉันได้อย่างสม่ำเสมอ/ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้

เราได้ทำการทดลองกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายนี้ และเข้าไปมีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุก รูปแบบของความสัมพันธ์นั้น

ขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลานี้ เพื่อทำการทดลองด้วยกัน และฉันก็หวังว่าเราทุกคนจะยังคงทำการทดลองกับการทดลองอื่นๆ ที่ได้มีการแนะนำไปแล้ว ต่อไปด้วยเช่นกัน.. เรามาเข้าสู่การทดลองนี้ด้วยกัน

(โยคะ) “ฉันกลับเข้ามาสู่สำนักของการเป็นดวงวิญญาณ และในสำนักนี้ฉันเชื่อมโยงตนเองกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด ชีวิตแห่งแสงสว่าง ผู้เป็นแหล่งกำเนิด เมล็ด ผู้เป็นแหล่งแห่งคุณลักษณะที่สูงส่งทั้งหมด...

พระเจ้า ผู้เป็นแม่ของฉัน ต้อนรับฉันด้วยความรัก และฉันก็ได้ค้นพบตนเองที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยคลื่นแห่งความรักเหล่านั้น ความรักโอบกอดฉัน ฉันได้รับการโอบล้อมไว้ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ ความรักนี้ปกป้องฉัน ฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ และได้รับผลกำลังเหล่านี้จากแม่...

ฉันจดจำพระเจ้า ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อ พ่อนี้ยอมรับฉันและน้อมรับฉันไว้ด้วยความรัก และท่านก็ได้เติมเต็มฉันด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง ทำให้ความสุขนั้นเติมเต็มภายในหัวใจของฉัน นี่คือช่วงเวลาที่คุณนั้นได้กำลังเฝ้ารอ เพื่อที่จะได้รับการเหลือบมองและมีประสบการณ์กับผู้เป็นใหญ่สูงสุด ได้รับการโอบล้อมไว้ด้วยความรัก ได้รับการเติมเต็มด้วยความสุขอันเป็นนิรันดร์..

เวลานี้ฉันคิดถึงพระเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นครูของฉัน จากมหาสมุทรของความรู้ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวฉันเอง ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า ท่านได้สอนฉันในสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ท่านแนะนำตัวท่านเองแก่ฉัน ฉันจึงได้เข้าใจว่าท่านคือใคร และอะไรคือสิ่งที่ท่านทำ พระเจ้า ผู้เป็นครูของฉันได้กำลังอธิบายความลับที่น่าอัศจรรย์มากมาย ที่ทำให้สติปัญญาของฉันได้เปิดขึ้นอย่างแท้จริง ผู้เป็นครูนี้ได้อธิบายแก่ฉัน เกี่ยวกับอาณาเขตที่ซึ่งอยู่เหนือโลกที่มีตัวตน และฉันไม่เคยมี

ความคิดถึงสิ่งนั้นมาก่อน ผู้เป็นครูนี้ได้เตรียมตัวฉัน ให้ฉันมีชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตที่ดี ในวิถีที่สูงส่ง บนกฎเกณฑ์หลักการอันเป็นนิรันดร์...

ฉันมาถึงการจดจำพระเจ้าในฐานะสัทกฐ... สัทกฐได้แสดงให้ฉันเห็นถึงการเตรียมตัวสำหรับโลกที่อยู่เบื้องบน สำหรับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส..

และสุดท้าย... เพื่อนของฉัน ฉันจดจำพระเจ้าในฐานะเพื่อนของฉัน ความเป็นมิตรร่วมทางของท่านในการคงอยู่นี้ของผู้เป็นใหญ่สูงสุด ฉันได้รับพลังกำลัง ฉันได้รับการเติมเต็ม และคลังสมบัติของฉันก็ได้กลับมาเต็มเปี่ยม และกระแสน้ำนี้ก็ได้กระจายออกไป... โอมซานติ"

<https://www.youtube.com/watch?v=dR0e3ziAE5E>